

*
Số 407-KH/HU

Phong Thổ, ngày 10 tháng 7 năm 2023

KẾ HOẠCH

Khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau thông báo kết luận số 25-TB/TW, ngày 23/5/2023 về kết quả kiểm tra của 06 đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị theo Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022

Thực hiện Công văn số 1411-CV/TU, ngày 30/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc quán triệt, triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị. Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra trong Thông báo Kết luận số 25-TB/TW của Bộ Chính trị như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả việc quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp. Đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, hạn chế được nêu tạo Thông báo số 25-TB/TW, ngày 23/5/2023 của Bộ Chính trị về kết quả kiểm tra của 06 đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị theo Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công phụ trách.

2. Yêu cầu

Việc khắc phục những tồn tại, hạn chế phải được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc; xác định cụ thể nội dung, phân công trách nhiệm thực hiện và thời gian hoàn thành.

II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

1. Nội dung khắc phục (Có phục lục chi tiết kèm theo)

2. Biện pháp khắc phục

2.1. Nhiệm vụ chung

- Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt và cụ thể hóa nghị quyết của Đảng.

- Tập trung chỉ đạo cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện.

- Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng các báo cáo sơ, tổng kết; các chương trình kiểm tra, giám sát các nghị quyết của Đảng.

2.2. *Nhiệm vụ cụ thể (có phụ lục chi tiết kèm theo)*

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ kế hoạch này và nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công phụ trách, các cơ quan, đơn vị có liên quan; các chi, đảng bộ cơ sở triển khai, thực hiện kế hoạch này, chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục các nội dung có liên quan; báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) **trước ngày 20/12/2023** để tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy.

2. Ủy ban nhân dân huyện tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy khắc phục hạn chế, khuyết điểm đối với việc nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển đô thị; phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi liên kết, việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản.

3. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện cụ thể hóa nghị quyết.

4. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng bằng nhiều hình thức, phù hợp với điều kiện thực tế, giúp triển khai sâu rộng, hiệu quả đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng. Chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này; tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy báo cáo kết quả chấp hành các nội dung theo yêu cầu của Tỉnh ủy.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c),
- Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy,
- Lãnh đạo UBND huyện,
- Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy,
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy,
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- Các cơ quan, ban, ngành,
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện,
- Lưu VPHU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ



Nguyễn Văn Thanh

HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM, VI PHẠM VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
(Kèm theo Kế hoạch số 407-KH/HU ngày 10/11/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy)



T	Nội dung	Biện pháp khắc phục	Đơn vị thực hiện	Thời gian thực hiện
1	Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo thời gian, kế hoạch đề ra	Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo quyết liệt, sát sao hơn đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng tại các chi, đảng bộ cơ sở đảm bảo thời gian và kế hoạch đề ra. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết.	Ban Thường vụ HU Ban Tuyên giáo HU Các chi, đảng bộ cơ sở	Thực hiện thường xuyên
2	Nội dung, phương pháp truyền tải kiến thức của một số báo cáo viên chưa sát với một số đối tượng; nội dung chưa chuẩn bị kỹ, chưa nêu được nội dung cốt lõi của Nghị quyết; phương pháp trình bày chủ yếu là đọc văn bản.	Quan tâm lựa chọn, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống; có trình độ chuyên sâu về lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu truyền đạt có hiệu quả nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt. Báo cáo viên ngoài việc làm rõ các quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong nghị quyết, phải am hiểu sâu sắc, biết vận dụng một cách phù hợp nội dung của nghị quyết đối với từng đối tượng; tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, đổi mới, thảo luận trong quá trình truyền đạt nghị quyết.	Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Các chi, đảng bộ trực thuộc Các đồng chí báo cáo viên	Thực hiện thường xuyên
3	Chất lượng học tập ở một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao, còn tình trạng đối phó; hiệu quả tuyên truyền đến Nhân dân một số địa phương còn hạn chế.	- Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết từ cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đến cán bộ, đảng viên. Chú trọng hơn nữa đến công tác tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên hiểu và xác định rõ việc học tập nghị quyết là nhu cầu tự thân, vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. - Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể	- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện. - Các chi, đảng bộ cơ sở	

		trong việc tuyên truyền Nghị quyết đến Nhân dân để Nhân dân hiểu, tổ chức thực hiện đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống		
4	Việc xây dựng, ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của một số cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới còn chậm, nội dung chung chung, chưa sát thực tiễn, chưa cụ thể vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, cơ quan chủ trì, cơ quan tham mưu, phối hợp trong tổ chức thực hiện.	Chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tiến hành rà soát xây dựng bổ sung, ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết chưa ban hành, đối với những kế hoạch đã ban hành chưa phù hợp cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị, đồng thời giao rõ vai trò, trách nhiệm cho tập thể, cá nhân, cơ quan chủ trì, cơ quan tham mưu, phối hợp và xác định rõ lộ trình để triển khai thực hiện.	Các chi, đảng bộ cơ sở.	Hoàn thành trước ngày 20/12/2023
5	Việc thực hiện các chương trình, đề án cụ thể hóa Nghị quyết và chương trình hành động của một số cấp ủy ở một số nơi chưa đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra.	Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của cấp trên đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra.	Ủy ban nhân dân huyện	Thực hiện thường xuyên
6	Chất lượng tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương; đơn vị; phát triển đô thị còn chậm; sản xuất nông nghiệp theo chuỗi liên kết hạn chế, chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp theo chuỗi liên kết, chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản.	Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nghị quyết đại hội, chương trình hành động, các kế hoạch thực hiện nghị quyết và tiềm năng, lợi thế của từng địa phương để tập trung phát triển kinh tế; tập trung đầu tư xây dựng Thị trấn Phong Thổ thành đô thị loại 4; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TW của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với kinh tế cửa khẩu; có các chính sách ưu tiên để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản.	Các chi, đảng bộ cơ sở	Thực hiện thường xuyên
	Công tác nghiên cứu Lý luận, tổng kết thực tiễn còn hạn chế; chưa kịp thời tham mưu, giải quyết có hiệu quả một số vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn	Coi trọng việc sơ, tổng kết các chi thị, nghị quyết của Đảng là cơ sở để các cấp ủy đảng, chính quyền hoạch định chủ trương, chương trình, xây dựng các chi thị, nghị quyết để thực hiện trong giai đoạn tiếp theo; chỉ đạo các cấp ủy đảng,		

		<p>chính quyền, cán bộ, đảng viên thường xuyên bám, nắm cơ sở, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân từ đó kịp thời giải quyết có hiệu quả các vấn đề phát sinh ở cơ sở không để xảy ra điểm nóng.</p>	
7	<p>Công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết tại một số cấp ủy còn hạn chế, chưa coi trọng đúng mức, hiệu quả chưa cao.</p>	<p>Chỉ đạo các cấp ủy đảng quan tâm xây dựng các chương trình, kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng ở cơ sở.</p>	<p>UBKT Huyện ủy Các chi, đảng bộ cơ sở</p> <p>Thực hiện thường xuyên</p>